



## ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง  
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

อาศัยอำนาจตามมติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ และการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๔.๖ จึงกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังต่อไปนี้

### (๑) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามวัน เวลา สถานที่สอบที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบ โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะเรียกผู้มีสิทธิสอบรายงานตัวเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ก่อนเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที

### (๒) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒.๑ การแต่งกายของผู้เข้าสอบสุภาพสตรี สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือเสื้อโปโลแขนสั้น สีขาวล้วน กระโปรงหรือกางเกงสุภาพสีดำนวล (ต้องไม่เป็นผ้ายีนหรือผ้ายัด) สอดชายเสื้อให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา สำหรับสุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สวมชุดแต่งกายของศาสนาอิสลามสีสุภาพได้ และสำหรับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องสีสุภาพได้

๒.๒ การแต่งกายของผู้เข้าสอบสุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือเสื้อโปโลแขนสั้น สีขาวล้วน กางเกงสแล็คสีดำนวล (ต้องไม่เป็นผ้ายีนหรือผ้ายัด) ห้ามสวมกางเกงยีนหรือกางเกงกีฬา สอดชายเสื้อให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหนังสีสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา

๒.๓ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ผู้สมัครสอบรายใดไปถึงสถานที่สอบเมื่อพ้นกำหนดเวลาเริ่มสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๒.๔ ให้ผู้มีสิทธิ...

๒.๔ ให้ผู้มีสิทธิสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไปในวันสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและ ยืนยันบุคคล ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่นำบัตรฯ ดังกล่าว มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากชื่อหรือนามสกุลตามบัตรที่ทางราชการออกให้ กับประกาศฯ ไม่ตรงกัน ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบด้วย

๒.๕ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ตำรา หนังสือ บันทึกรายชื่อ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ จะไม่รับฝากสิ่งของดังกล่าว และสำนักงานศาลยุติธรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทรัพย์สิน ของผู้เข้าสอบสูญหาย

๒.๖ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๒.๗ ขณะที่รอเข้ารับการสัมภาษณ์ ห้ามออกจากบริเวณที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๒.๘ ผู้ที่สอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน และห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

๒.๙ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ พิจารณาวินิจฉัยเป็นกรณีไป

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือต้องถูกยุติการสอบ หรือ ไม่ได้รับการให้คะแนน และอาจจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสรารัฐ เบญจกุล)  
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
(แบบทำยประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. 2562)

วันและเวลาที่สอบ	วิชาที่สอบ	สถานที่รายงานตัว	เอกสารที่ใช้
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น.  <u>ให้รายงานตัว ตั้งแต่เวลา</u> <u>13.00 - 13.30 น.</u>  หากผู้มีสิทธิสอบรายใดไปถึงสถานที่สอบ และรายงานตัวภายหลังเวลาที่กำหนด อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการ อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของตำแหน่ง	<u>ห้องประชุมสำนักออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง</u> <u>ชั้น 3 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร</u>  <u>กรุงเทพมหานคร</u>	- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ ออกให้ เท่านั้น  - ไม่อนุญาตสัมภาษณ์ ใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ \* กรณีหากไม่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบไม่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารหรือของมีค่าทุกชนิดติดตัวมาในวันสอบ หรือให้ฝากไว้กับญาติหรือผู้ติดตาม  
เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้เข้าสอบสูญหาย  
\* สำหรับญาติ หรือผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบครั้งนี้ ไม่อนุญาตให้อยู่ในบริเวณสถานที่รายงานตัว และสถานที่สอบ